

ตัวชี้วัดที่	ระดับความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์	-
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	-
กลุ่ม / Cluster	กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง
คำนิยาม	การควบคุมทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การควบคุมทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีการแพทย์ ที่ใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละรายการที่ตรวจให้ถูกต้องแม่นยำถูกต้องหลักการ
กลุ่มเป้าหมาย	รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง
ค่าเป้าหมาย	ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีการแพทย์
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานแบบหลักฐานการดำเนินการ
แหล่งข้อมูล	กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง
รายการข้อมูล ๑	-
รายการข้อมูล ๒	-
รายการข้อมูล ๓	-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	=
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ ๒ : ๕ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

รอบที่ ๒ : ๕ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ระดับคะแนน	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน
๑	ทบทวนข้อมูลผลการประเมินการควบคุมคุณภาพ โดยองค์กรภายนอก สาขาโลหิตวิทยา สาขาเคมีคลินิก สาขาพันธุศาสตร์ (Hb typing) สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา ทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัย	๑	ผลการวิเคราะห์การประเมินการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก รอบ ๕ เดือนแรก
๒	จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาให้ได้มาตรฐานห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน	๑	แผนการดำเนินงาน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
๓	มีกิจกรรมการดำเนินงานตามแผน	๑	รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน
๔	ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับยอมรับได้	๑	ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
๕	ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ	๑	ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
	คะแนนรวม	๕	

มาตรการสำคัญ (PIRAB) ที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : (P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building Capacity)

P: บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพทางด้านกลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูงควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพกับ กลุ่มงานอื่น ๆ

I: มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างกระบวนการให้ความรู้ในการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพ

R: มีการจัดรูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ

A: มีการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสุขภาพ

B: เสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Small Success:

กลไก	รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
กิจกรรมการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการในแต่ละรายการ	ทบทวนข้อมูลการประเมินผลการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอกทุกสาขาทางห้องปฏิบัติการ	ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานผลการประเมินคุณภาพทางห้อง	ควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานรายงานผลการประเมินคุณภาพทางห้อง	รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพทางห้อง

		ปฏิบัติงานในแต่ละรายการ	ปฏิบัติงานในแต่ละรายการ	ปฏิบัติงานในแต่ละรายการ
วิธีการประเมินผล :	ระดับความสำเร็จที่ดำเนินการ มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละขั้นตอน			
เอกสารสนับสนุน :	เอกสารการควบคุมคุณภาพ -คู่มือควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
ผู้กำกับตัวชี้วัด	นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๖-๕๓๕-๑๕๙๔ โทรสาร - E-mail : siri.ketsara@gmail.com			
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	นางณัชชา หิริโอดีปะ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๓๐๕๖ ต่อ ๑๑๖ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๓๑๒๓๑๓๙ โทรสาร ๐๒-๕๒๑-๐๒๒๖ E-mail : wihappy@hotmail.com			
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง			
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	นางณัชชา หิริโอดีปะ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๓๐๕๖ ต่อ ๑๑๖ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๓๑๒๓๑๓๙ โทรสาร ๐๒-๕๒๑-๐๒๒๖ E-mail : wihappy@hotmail.com			